

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. รัฐให้ทำใจราคาข้าว-ยางซีมยาว หว่านเงินอีก ๕ หมื่นล้านช่วยเหลือเกษตรกร
๒. 'ปิตพิงค์' รับข่าว - ยาง ปีนี้ราคาไม่กระเตื้อง
๓. ปิตพิงค์ วางโรดแมพเกษตรฯเน้นแก้ปัญหาทั้งระบบ
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. หวั่นปลาน้ำจืดขาด - กระทบผลผลิตปลาไร่
๖. ปิดฝุ่นมาตรการโรงสีเก็บสต็อกข้าว
๗. ประมูลข้าวครั้งที่ ๒ ไม่คึกคัก
๘. เตรียมพร้อมเกษตรกรสู่อาเซียน
๙. อุดรอบรมลดต้นทุนการผลิต เล็งขยายผลสหกรณ์ ๒๐ อำเภอ
๑๐. ฉัตรชัยมั่นใจไร่นอมินี ๔๕ รายยื่นประมูลข้าวรัฐ
๑๑. กรมข้าว - ผู้ส่งออกดันข้าวหอมทนต์้า กู้ตลาดจีน - ฮองกง

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ผู้จัดการรายวัน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก

รัฐให้ทำไรราคาข้าว-ยางขี้นยาว

หว่านเงินอีก 5 หมื่นล้านช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯเตรียมควักเงินอีก 50,000 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร ปีติพงศ์ ยอมรับข้าว-ยางพาราราคาคงประมาณนี้ไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพราะน้ำมันยังงั้งหัวไม่ขึ้น บวกกับศก.โลกชะลอตัวและเงินบาทแข็งค่า

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มันใจได้ว่าภายใน 1 ปี ราคาข้าว และยางพารา คงไม่สูงขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจมีการขี้น หรือเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในกรอบแคบๆ ไปสักประมาณ 2 ปีนับจากนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตามไป ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่เป็นผลดีต่อราคาสินค้าเกษตรที่ส่งออก

“ภาคเกษตรไทยต้องพึ่งตัวเองไปก่อน ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการผลักดันโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรรายละ 1,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาท ในพื้นที่ที่แล้งซ้ำซาก ก็ปล่อยเงินให้ประกอบอาชีพชุมชนละ 1 ล้านบาท ครอบคลุม 3,052 ตำบล”

กระทรวงเกษตรฯสั่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลของมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือ ภาคเกษตรในหลายมิติ ลงลึกไปถึงรายได้ รายจ่ายของเกษตรกร ในแต่ละวันว่ามีความสมดุล หรือเกษตรกรอยู่กันกินอย่างไร เพื่อนำผลของมาตรการของรัฐมาหามาตรการช่วยเหลือ ในการเติมเงินและสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร จากงบ

ประมาณที่ดั่งไว้เดิมอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

แต่การจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จะนำเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าโดยไม่เกิดผลผลิตและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯคงไม่ดำเนินการแน่ เพราะถือเป็นภาระให้กับรัฐบาล

รัฐบาลเข้ามาทำงานประมาณ 6 เดือน ผลักดันมาตรการช่วยเหลือรายได้และปัจจัยการผลิตไปหลายมาตรการแล้ว แต่สิ่งที่มองว่าเป็นตัวการด่วงการพัฒนาและปรับโครงสร้างภาคเกษตร ไม่ว่าจะป็นข้าว หรือยางพารา คงเป็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกร ที่ในส่วนของ ธ.ก.ส.ที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องหนี้สินที่อยู่ในกองทุนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ขณะนี้ได้คุยกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว รอเหลือเฟื่องให้ ครม.ชุดใหญ่พิจารณา

สำหรับงบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทตามที่เคยขอกระทรวงการคลังไว้ ว่าปีนี้จะนำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูภาคเกษตร เมื่อผลักดันหลายๆ มาตรการออกมา เริ่มเห็นผล เห็นสัญญาณความแข็งแรงของภาคเกษตร การปรับโครงสร้างน่าจะมาจากทางแล้ว จากนั้นจะผลักดันมาตรการที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ออกมา ก็อยากให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปรับโครงสร้าง เพื่อให้ภาคเกษตรเข้มแข็งและยั่งยืน

'ปีติพงศ์'รับข้าว-ยาง ปีนี้ราคาไม่กระเตื้อง

สั่งเช็คความพร้อมเกษตรกร
ก่อนอัดฉีดเพิ่ม 5 หมื่นล้าน

"ปีติพงศ์"ยอมรับราคาข้าว ยางไม่กระเตื้องขึ้นแน่
ภายในรอบปีนี้ สั่งเช็คความพร้อมความต้องการ
เกษตรกร เตรียมอัดฉีดเพิ่ม 5 หมื่นล้าน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนี้ราคาข้าว และ ยางพารา คงไม่
ปรับตัวขึ้นสูงได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากราคา
น้ำมันในตลาดโลกอาจมีการซึ่ม หรือเคลื่อนไหว
แบบไซด์เวย์ในกรอบแคบๆ ในช่วง 2 ปีนับจากนี้
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตามไป ประกอบ
กับเงินบาทแข็งค่าขึ้น ไม่เป็นผลดีต่อราคาสินค้า
เกษตรกรที่ส่งออก

ดังนั้นภาคเกษตรไทยต้องพึ่งตัวเองไปก่อน
ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการผลักดันโครงการชดเชย
รายได้ให้เกษตรกร รายละ 1,000 บาท/ไร่ รายละ
ไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาท ในพื้นที่ที่แล้ง
ซ้ำซาก พร้อมปล่อยเงินให้ประกอบอาชีพชุมชน
ละ 1 ล้านบาท ครอบคลุม 3,052 ตำบล

กระทรวงเกษตรสั่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ประเมินผลของมาตรการที่
รัฐบาลช่วยเหลือภาคเกษตรในหลายมิติ ลงลึกไปถึง
รายได้ รายจ่ายของเกษตรกร ในแต่ละวันว่ามีความ
สมดุล หรือเกษตรกรอยู่กินกันอย่างไร เพื่อนำผลของ
มาตรการของรัฐมาทบทวนการช่วยเหลือ ในการเติม
เงินและสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร จากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้เดิมอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท แต่การ
จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จะนำเงินใส่เข้าไปใน
กระเป๋าสบาย โดยไม่เกิดผลผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกร กระทรวงเกษตรคงไม่ดำเนินการ
แน่ เพราะถือเป็นภาระให้กับรัฐบาล

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจากการสำรวจการนำ
เงินจากโครงการชดเชยรายได้ แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางและชาวนาข้าว 1,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน
15 ไร่ หรือ 15,000 บาท พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เก็บเงินไว้เพื่อใช้ในการซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์
และปัจจัยการผลิตในฤดูกาลถัดไป ประมาณ
40-60% ของเงินที่รัฐบาลจ่ายเพื่อชดเชยรายได้

ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคเกษตร แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรไทยอยู่อย่างพอเพียง รู้เก็บรู้ใช้
มีการวางแผนเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป
อาจเป็นสัญญาณให้เห็นว่าเกษตรกรไทยมี
ความเข้มแข็งขึ้น รู้จักวางแผนเพื่อการลงทุน
เก็บเงินไว้เพื่อใช้ในฤดูกาลผลิตถัดไป

ทั้งนี้หลังจากรัฐบาลเข้ามาทำงานประมาณ
6 เดือนได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือรายได้
และปัจจัยการผลิตไปหลายมาตรการแล้ว แต่
สิ่งที่มองว่าเป็นตัวการถ่วงการพัฒนาและปรับ
โครงสร้างภาคเกษตร ทั้งข้าว หรือยางพารา
คงเป็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกร ที่ในส่วนของ
ธ.ก.ส.ที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
เศรษฐกิจ รวมไปถึงเรื่องหนี้สินที่อยู่ในกองทุน
ในสังกัดกระทรวงเกษตร ที่ขณะนี้ได้คุยกับ
กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียง
ให้ ครม.ชุดใหญ่พิจารณา คาดว่าเร็วที่สุดน่าจะ
เป็นลัปดาห์หน้า

"งบประมาณ 5 หมื่นล้านตามที่เคยขอ
กระทรวงคลังไว้ จะนำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูภาค
เกษตร เมื่อผลผลิตหลายภาคการออกมา เริ่ม
เห็นผล เห็นสัญญาณความแข็งแรงของภาคเกษตร
การปรับโครงสร้างน่าจะมาถูกทางแล้ว จากนั้นจะ
ผลักดันมาตรการที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ออก
มา ก็อยากให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
การปรับโครงสร้าง เพื่อให้ภาคเกษตรเข้มแข็งและ
ยั่งยืน จึงต้องเช็คสุขภาพภาคเกษตร เกษตรกร
ในทุกด้าน เพื่อให้รู้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนที่ภาค
รัฐจะเข้าไปดูแล"นายปีติพงศ์ กล่าว

สำหรับปัญหาน้ำแล้งปี 2558 คาดว่าจะ
กระทบต่อภาคเกษตร ประมาณ 0.5% ของ
ผลผลิตทั้งหมดรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แต่
ผลกระทบมากที่สุด คงเป็นกระทบต่อชาวนา
ผู้ปลูกข้าว เพราะเป็นเกษตรกรจำนวนมากที่สุด
ของไทย โดยภาวนาน้ำแล้งส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพราะขณะนี้
ในพื้นที่ชลประทานเหลือพื้นที่ปลูกข้าว 3.61
ล้านไร่ ที่ยังไม่เก็บเกี่ยว ในส่วนนี้หากกังวลว่า
จะเกิดความเสียหาย โดยในช่วงฤดูแล้ง มีการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังเขตชลประทานทั่วประเทศ
4.99 ล้านไร่ เก็บเกี่ยว 1.19 ล้านไร่ เบื้องต้น
เสียหายสิ้นเชิง 1.77 แสนไร่

‘ปีติพงศ์’วางโรดแมพเกษตรฯ เน้นแก้ปัญหาทั้งระบบ

ลเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนโรดแมพ หวังแก้
ปัญหาทั้งระบบ ชื่นน้อมตส่วนภูมิภาคร่วม
ทำงานแบบบูรณาการ ทวีงระยะเวลาที่
เหลือของรัฐบาลต้องให้ภาพชัดเจนเตรียม
แก้ปัญหานี้ 9 กองทุนกว่า 4.5 พันล้าน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวถึงการพัฒนากาเกษตรและคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร ถือเป็นวาระเร่งด่วน ที่ผ่าน
มารัฐบาลมีโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่
ชาวนาและชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ครั้ว
เรือนไม่เกิน 15 ไร่ และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ถือ
เป็นการแก้ไขปัญหามาแล้ว แต่จากนี้ไปจะเป็นการป้องกัน
ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของการ
ทำงานหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ใน
ปีงบประมาณ 2558 จึงได้กำหนด “โรดแมพ”
หรือแผนงานที่ต้องดำเนินการ 4 เรื่อง

: วางโรดแมพช่วยภาคเกษตร

1.การลดต้นทุนการผลิต เช่น การส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี การ
จัดทำแปลงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
ให้ความรู้เกษตรกร

2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะ
สินค้าข้าว โดยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพ การปรับพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม
เป็นอ้อยโรงงาน 7 แสนไร่ และปรับการผลิต
ข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

3.การเพิ่มรายได้เกษตรกร จัดการผลิต
ของเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร และ 4.การจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร เช่น โครงการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (กลส.)
โดยตั้งศูนย์เรียนรู้อำเภอละ 1 แห่ง รวม 882
ศูนย์ จัดการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร
ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน 165,885 ราย

“การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัย
การบูรณาการทั้งหน่วยงาน ที่สำคัญต้องอาศัย
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ



**จะกำหนดนโยบาย
ที่ดีสักเท่าไรหาก
ขาดการนำไปปฏิบัติ
ถือว่าเปล่าประโยชน์**

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เกษตรกร เป็นตัวขับเคลื่อน ไม่ใช่เน้นไม่ว่ารัฐบาล
หรือกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดนโยบายที่ดี
สักเท่าไรออกมา แต่หากขาดการนำไปปฏิบัติ
ถือว่าเปล่าประโยชน์” นายปีติพงศ์ กล่าว

: เน้น ทำงานบูรณาการร่วมกัน

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า โรดแมพคงไม่
สามารถขับเคลื่อนให้ดำเนินการได้ในปีเพาะ
ปลูกปี 2558 ที่จะเริ่มขึ้นช่วงเดือนพ.ค. นี้
ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรรมมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้เห็นผลทาง
ปฏิบัติได้ทันทีช่วงแผนการเพาะปลูก เดือน
เม.ย. นี้ จะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค
ยอมรับว่าการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่
ยังขาดการวิเคราะห์วางแผนเชื่อมโยงกับ
ประเด็นท้องถิ่น

“ทุกจังหวัดต้องเร่งวางกลยุทธ์การ
ทำงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ตามโรดแมพ การทำงานทั้งหมดจะต้อง
ควบคู่กันไป ในการพัฒนาการผลิต เพิ่ม
ศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้ง
น้ำ ดิน และแผนแก้ไขปัญหาเกษตรกร
อย่างยั่งยืน” นายปีติพงศ์ กล่าว

สำหรับแผนงาน ที่ต้องดำเนินการจะมี
การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว จะมีการปรับ
พื้นที่ข้าวไม่เหมาะสมเปลี่ยนเป็นอ้อยโรงงาน
7 แสนไร่ ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ข้าว
ขาว ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ 7.8 แสนไร่ ข้าว
ตลาดเฉพาะ 1.5 แสนไร่ ปรับการผลิตข้าวเป็น
เกษตรกรรมทางเลือก 1.24 ล้านไร่ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมและ
พัฒนาสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ถ่ายทอด
ความรู้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม รับรอง GAP
เชื่อมโยงตลาด และปรับโครงสร้างการผลิต
ปศุสัตว์ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 500 กลุ่ม

: เล็งแก้หนี้ 9 กองทุน 4.5 พันล้าน

โครงการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรจะเริ่มแก้
ปัญหาหนี้สินของกองทุนภายใต้การกำกับของ
กระทรวงเกษตรฯ 9 กองทุน วงเงิน 4,556 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมของรัฐที่
ไม่ประสบความสำเร็จ 2. กรณีประสบภัยพิบัติ
หรือภัยธรรมชาติ 3. ปัญหาเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ภาคใต้ 4. หนี้ขาดอายุความ 5. หนี้
ค้างชำระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี 6. หนี้ที่ไม่
สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดี
ได้ 7. เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ
8. เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทพพสภาพ
9. ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยหรือไม่มีความ
สามารถในการ ชำระหนี้ 10. หนี้สินของเกษตรกร
ผู้กู้ยืมเงินจำนวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ **ยังมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
กฎหมายสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.ร่าง พ.ร.บ. ชลประทาน
หลวง พ.ศ.ร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ.ร่าง พ.ร.บ.
โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.ร่าง พ.ร.บ.
สหกรณ์(ฉบับที่...) พ.ศ.ร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์
พ.ศ.ร่าง พ.ร.บ. รายได้และสวัสดิการ
เกษตรกร พ.ศ. ...การปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร เป็นต้น**

เกาะข่าวเกษตร

22 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558... ○ นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ รุ่นที่ 2 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้เข้าอบรมจากประเทศภูฏาน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เนปาล และเวียดนาม ณ ห้องประชุม 228 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓ ก่อน... ○ นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาแนวทางการดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่... ○ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด จัดกิจกรรมโครงการเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อแก้ไขปัญหาลูกและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว ซึ่งขาดโอกาสในการพัฒนา ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนชุมชนในเมือง ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (โรงเรียนบ้านมะม่วง) ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด... ○ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผอ. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ โรงแรมจิวรี่ช จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี... ○

“กิด ทางไทย”

หวั่นปลาน้ำจืดขาด-กระทบผลผลิตปลาร้า

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ปีนี้อาจคาดว่าปริมาณปลาน้ำจืดจะลดลงเล็กน้อยเหลือปริมาณ 7 แสนตัน มูลค่า 42,870.59 ล้านบาท แบ่งเป็นปลาธรรมชาติ 2.22 แสนตัน มูลค่า 12,229.7 ล้านบาท ปลาเลี้ยง 4.77 แสนตัน มูลค่า 30,640 ล้านบาท

จากปี 2557 ที่มีปริมาณปลาน้ำจืดประมาณ 7.1 แสนตัน มูลค่า 41,442 ล้านบาท ปลาธรรมชาติ 2.17 แสนตัน มูลค่า 11,547.10 ล้านบาท ปลาเลี้ยง 4.87 แสนตัน มูลค่า 29,894.84 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ขณะที่ปริมาณลดลงประมาณ 1-2%

สำหรับปริมาณผลผลิตปลาน้ำจืดโดยเฉลี่ยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาจะอยู่ประมาณ 7.1 ตัน/ปี แบ่งเป็น ผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 30% หรือประมาณ 2.13 แสนตัน/ปี และเพาะเลี้ยง 70% ที่ 4.97 แสนตัน/ปี

จากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมาก แหล่งที่อยู่อาศัยของพ่อแม่ปลา แหล่งวางไข่ ตลอดจนแหล่งเลี้ยงตัว วัยอ่อน ลดลง หรือเปลี่ยน



ชวลิต ชูขจร

สภาพไป ทรัพยากรปลาน้ำจืดตามธรรมชาติลดลงตามลำดับ ยิ่งถ้ามีวิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำจะยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

จำนวนผลผลิตปลาน้ำจืดตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงที่ลดลงกระทบทั้งต่อผู้บริโภคไทย และผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะมีผลผลิตปลาน้ำจืดจะมีเพื่อบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกทั้งในรูปแบบปลาสด ปลาแช่เย็น ปลาแช่แข็ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปต่างๆ เช่น ปลาสาม ปลาห้า ปลาสดเค็มเคียว และผลิตภัณฑ์

อื่นๆ เช่น กะปิ น้ำปลา

ปริมาณปลาน้ำจืดมีจำนวนลดลง หลายคนกังวลว่าจะกระทบต่อผู้บริโภคในแถบภาคอีสาน ที่ส่วนใหญ่บริโภคปลาร้า แต่ปัจจุบันทำปลาร้าจะเป็นลักษณะอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีแหล่งผลิตที่สำคัญ ที่ภาคกลางและภาคอีสาน หากผลผลิตไม่เพียงพอที่ส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งราคาอาจเพิ่มขึ้น

ปิดผู้ดูแลมาตรการโรงสีเก็บสต็อกข้าว

นายอนุช ฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณามาตรการดูแลผลผลิตข้าวนาปรังปี 2558 ที่กำลังทยอยออกมาตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้เป็นต้นไป โดยมาตรการที่จะนำมาใช้ดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังให้อยู่ที่ระดับตันละ 8,000-8,500 บาท ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดนั้น จะเป็นมาตรการที่ใช้ต่อเนื่องจากมาตรการดูแลระดับราคาข้าวเปลือกนาปี 2557/2558 แต่จะนำจุดบกพร่องจากการใช้มาตรการครั้งที่ผ่านมาปรับปรุงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับมาตรการหลักที่จะดูแลข้าวเปลือกนาปรังปี 2558 คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% เพื่อให้โรงสีเก็บสต็อกข้าวเปลือกล่วงหน้า โดยจะปรับระยะเวลาในการเก็บสต็อกไม่เกิน 3-4 เดือน จากโครงการข้าวเปลือกนาปีให้เก็บสต็อกนาน 6 เดือน ขณะนี้มีโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 140 แห่ง สามารถรองรับการเก็บสต็อกข้าวได้ 2-3 ล้านตัน หรือสัดส่วน 30-40% ของผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ที่คาดว่าจะมีประมาณ 6.8 ล้านตัน

ส่วนงบประมาณนั้น จะนำงบเพิ่มเติมที่เหลืออยู่จากการได้รับอนุมัติในช่วงฤดูกาลข้าวนาปี 2557/2558 มาใช้ต่อ แต่ถ้าไม่เพียงพอจะขออนุมัติงบเพิ่มเติม คาดว่าจะของบประมาณหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น โดยโครงการนี้

ได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมาเมื่อ นบข. อนุมัติก็จะมีผลย้อนหลัง นอกจากนี้ จะปรับหลักเกณฑ์ให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องใช้ใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาแสดงในการขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเพื่อลดขั้นตอนที่ยากให้กับโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือกนาปรังให้อยู่ในราคาตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าปัจจุบันขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8,000-8,200 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการค้าภายใน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเก็บสต็อกเพื่อนำไปผลิตข้าวเน็ง โดยโรงสีที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่โรงสีเป็นลูกค้าอยู่ และรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรไปเก็บเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารอัตรา 3% คาดว่าจะมีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกได้ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งประมาณ 300 ล้านบาทอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ส่งออกมีความกังวลว่าเมื่อลดการเพาะปลูกข้าวนาปรังปีนี้แล้ว จะทำให้ข้าวเปลือกที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวเน็งขาดแคลน จึงได้ปรับปรุงโครงการนี้เพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งจากที่เคยดำเนินการในฤดูกาลผลิตนาปี แต่ไม่ประสบความสำเร็จ โรงสีเข้าร่วมน้อย รอบนี้จึงตั้งใจให้เก็บสต็อกเป็นข้าวเปลือก เพื่อให้โรงสีสามารถนำไปขายเพื่อทำข้าวเน็ง.

ประมูลข้าวครั้งที่ 2 ไม่คึกคัก 1๙

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วานนี้ (5 มี.ค.) กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1 ล้านตัน ยื่นซองคุณสมบัติตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. โดยเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่ามีเอกชนทั้งโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการค้าขายในประเทศ มายื่นซองคุณสมบัติทั้งหมด 45 ราย จากผู้ที่เข้ามารับบัตรคิวทั้งหมด 47 ราย และหากไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด หรือกระทำการเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ให้แก่บริษัทที่กระทำผิด ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นประมูลข้าวในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 มี.ค. และจากนั้นเวลา 09.00-10.30 น. ให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 2/2558 นี้ มีผู้แสดงความสนใจเข้าร่วมประมูลน้อยกว่าครั้งที่ 1/2558 ที่เปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2558 ปริมาณ 9.9 แสนตัน โดยครั้งแรกมีผู้สนใจเข้ายื่นประมูลรวม 100 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย และในครั้งนี้มีผู้เข้ายื่นซองคุณสมบัติรวม 45 ราย และยังไม่ทราบผลว่าจะมีผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนที่จะยื่นซองเสนอราคากี่ราย

เตรียมพร้อมเกษตรกรสู่อาเซียน

๑๐ สมุทรปราการ-นายเศรษฐี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง ที่ ต.ศิระชะจรเข้้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตที่มีมาตรฐานสูงขึ้นจากระดับมาตรฐานจีเอทีไปสู่มาตรฐานระดับอาเซียน (ASEAN GAP) เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อันอาจเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งทางด้านบวกและด้านลบหากว่าไม่มีการเตรียมพร้อม เพราะจะเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต มาตรฐานการผลิต ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัด จึงจัดอบรมดังกล่าวขึ้น ณ สำนักงานเกษตรฯ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ร่วมโครงการกว่า 100 คน

อุดรฯอบรมลดต้นทุนการผลิต เลี้ยงขยายผลสหกรณ์¹² 20อำเภอ

อุดรธานี : นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมโครงการลดต้นทุนทางการ เกษตร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีองค์ความรู้ ด้านการลดต้นทุนทางการเกษตร สามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมขยายผลไปยังสมา ชิกข้างเคียงได้ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเซียน (AEC) โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจาก Hanns Seidel Foundation Thailand ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอกุดจับ จำกัด อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

นายสรศักดิ์กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกสหกรณ์ 3 แห่ง เข้าร่วมอบรม ได้แก่สหกรณ์การเกษตรอำเภอกุดจับ จำกัด สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านผือ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองวัวซอ จำกัด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดน้ำ สูตร 1 หอยเชอร์รี่

หรือปลา (พ.ด.2) สูตร 2 ผลไม้สุกและพืช (พ.ด.2) การทำปุ๋ยชนิดแห้ง ปุ๋ยหมักชนิด กองยาวแบบไม่กลับกอง วิถีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ร่วมกับ พ.ด.1 การทำอาหารปลาอาหาร เบ็ด และสารไล่แมลง

นายสรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การ จัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถผลิตปุ๋ย อาหารสัตว์ และ สารไล่แมลงใช้เองสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิ Hanns Seidel Foundation Thailand และเครือข่าย สหกรณ์ในพื้นที่ ยังร่วมกันรณรงค์ต่อยอด และขยายผลให้กับเกษตรกร ประชาชนใน ชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอาหารสัตว์ ลดการใช้สารเคมี แก้ไขปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยไม่มีคุณภาพ พื้นฟูบำรุงเพิ่มปุ๋ยในดิน โดยตั้งเป้าดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุม 131 สหกรณ์ 133 กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ 20 อำเภอต่อไป

‘ฉัตรชัย’ มั่นใจไร้หอนมินี 45รายยื่นประมูลข้าวรัฐ

เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนอนุมัติยื่นซองราคาวันนี้

“ฉัตรชัย” มั่นใจมาตรการป้องกันหอนมินี
ประมูลข้าวครั้งที่ 2/2558 ได้ผล เอกชนยื่น
ตรวจสอบคุณสมบัติ 45 ราย น้อยกว่าครั้งที่แล้ว
กว่าครึ่ง ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียม
ตรวจสอบเข้มก่อนประกาศรายชื่อ ให้ยื่นซอง
เสนอราคาวันนี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมว่า วานนี้ (5 มี.ค.)
กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้เอกชนที่สนใจ
ยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ
1 ล้านตัน ยื่นซองคุณสมบัติตั้งแต่เวลา 08.30-
11.30 น. โดยเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า
มีเอกชนทั้งโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ
ค้าขายในประเทศ ยื่นซองคุณสมบัติทั้งหมด
45 ราย จากผู้ที่เข้ามารับบัตรคิวทั้งหมด 47 ราย
ชี้ให้เห็นว่ามาตรการป้องกันไม่ให้มีหอนมินี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตเข้ามาร่วม
เสนอชื่อข้าวจากภาครัฐนั้นได้ผล ทำให้มั่นใจ
ว่าการประมูลจะได้ราคาดีและระบายข้าวได้
ในปริมาณที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นซองทั้งหมด หาก
ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด หรือ
กระทำการเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ให้
กับบริษัทที่กระทำความผิด ก็จะประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นประมูลข้าวในเวลา
09.00 น. 6 มี.ค. จากนั้นเวลา 09.00-10.30 น.
ให้ยื่นซองเสนอราคา

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นของ
คุณสมบัติ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายใน จะร่วมเป็น

กรรมการ โดยภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
และไม่ขัดกับเงื่อนไขที่กำหนด สามารถยื่นซอง
เสนอราคาซื้อข้าวได้ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น.
และจากนั้นจะเปิดซองเสนอราคาโดยผู้ที่ยื่น
เสนอราคาผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำที่กำหนด
ก็จะอนุมัติขายให้

โดยข้าวที่เปิดประมูลในครั้งนี้มีปริมาณ
กว่า 1 ล้านตัน เป็นข้าวขาว 5% 10% 15% และ
25% ข้าวเหนียว และปลายข้าว ในคลังสินค้า
ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นการระบาย



ฉัตรชัย สาริกัลยะ

แบบรายคลังตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่น
ประมูลข้าวให้มีความรัดกุมและเข้มงวด
มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยมีปัญหา
ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าข้าว
เข้ามาประมูลได้ เช่น กำหนดคุณสมบัติ
ต้องเป็นผู้ค้าข้าวเท่านั้น ไม่เคยมีพฤติกรรม
ที่สร้างความเสียหายต่อโครงการแทรกแซง
สินค้าเกษตร ไม่มีประวัติการชี้มูลความผิด
จาก ป.ป.ช.หรือมีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่
กระทำความผิด

ด้านแหล่งข่าวแจ้งว่า การเปิดประมูล
ข้าวครั้งที่ 2/2558 นี้ มีผู้แสดงความสนใจเข้า
ร่วมน้อยกว่าครั้งที่ 1/2558 ที่เปิดประมูลไป
เมื่อ 29 ม.ค. ปริมาณ 9.9 แสนตัน โดยครั้ง

แรกมียื่นประมูล 100 ราย ผ่านคุณสมบัติ
96 ราย

สำหรับผู้ลงทะเบียนประมูล 47 ราย
ได้แก่ 1.นายสมัชชา บัณฑิตย์วิไล 2.บจก.
วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์ 3.บจก.โรงสี
บูรพาข้าวศรีทอง 4.นางทวีพร สุวรรณเพ็ญศรี
5.บจก. โรงสีเจริญพาณิชย์ 6.บจก.โรงสีข้าว
ทวีพัฒนา 7.บจก.โรงสีข้าว ต.ประเสริฐ
อุตรดิตถ์ 8.บจก.ข้าวสุวรรณภูมิ 9.หจก.
โรงสีไพศริกรุงลาดกระบัง 10.บจก.โกลเด้น
เกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ 11.บจก.แสงฟ้าอะกริ
โปรดัคส์ 12.บจก.มหาทรัพย์ ฟีด 13.บจก.
พงษ์ลา 14.บจก.สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น
15.บจก.ธัญญาไรซ์ (ไทยแลนด์)

16.บจก.ประภรรรธรรมการ 17.หจก.โรงสี
เม่งสง ข้าวไทย 18.หจก.โรงสีปัญญาพล 19.บจก.
โรงสีข้าว ส.วงษ์พาณิชย์ 20.บจก.ไทยสดาว
เทรตติ้ง 21.บจก.อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ 22.บจก.
พรีเมียม ไรซ์ เอ็กซ์พอร์ต 23.บจก.ธนสรร ไรซ์
24.บจก.กรุงไทยพีชเมล 25.บจก.ลักกี้รีเรียลส์
26.บจก.ร่วเจริญพัฒนาการค้าข้าว 27.บจก.
เอเชียโกลเด้น ไรซ์ 28.บจก.นานาพรรณ
เกษตรอุตสาหกรรม 29.บจก.วิรัตน์ชนก
30.ท่าข้าวทวีพร

31.บจก.ข้าวเจริญกิจ 32.บจก.เพชร
สุวรรณถาวร 33.บจก.ข้าว ซี.พี. 34.บจก.
เอ็นบีทีเทคโนโลยี 35.บจก.เพชรพยัคฆ
ภูมิพิสัย ข้าวไทย 36.บจก.ไทยนครกรุงเรือง
โชคชัย 37.บจก.แคปปิตอลซีเรียลส์ 38.บจก.
พันเป็ กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) 39.หจก.
โรงสีโพลมบูรณาการค้า 40.โรงสีข้าวรุ่งเจริญ
นุกตลธรรมมา 41.บจก.รอยัลริชชีไรซ์

42.หจก. สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ 43.บจก.เอส เอส
เอ็มอาร์ การเกษตร 44.บจก.สยามโกลเด้น
ไรซ์ 45.บจก.โรงสีเจริญทรัพย์ 46.บจก.รอยัล
พรีเมียมสโกร และ 47.บจก.เจียมเม้ง ก่อนที่ บจก.
เอส เอส เอ็มอาร์ การเกษตร และท่าข้าวทวีพร
ถอนตัวจึงเหลือแค่ 45 ราย

กรมข้าว-ผู้ส่งออก ดันข้าวหอมทูน่า กู้ตลาดจีน-ฮ่องกง

● “มิสเตอร์ไรซ์” จับมือผู้ส่งออกข้าว ทดลองทำตลาดข้าวหอมต้นทุนการผลิตต่ำ “กข 43-กข 41” หวังกู้ตลาดจีน หลังจากข้าวหอมจากเวียดนามในตลาดในจีนและฮ่องกงมานานเกือบ 3 ปี

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว (มิสเตอร์ไรซ์) กล่าวว่า ปัจจุบันข้าวหอมของประเทศไทยที่เคยส่งออกไปยังประเทศจีนและฮ่องกงถูกข้าวหอมจากประเทศเวียดนามตีตลาดเนื่องราคาถูกกว่าโดยจำหน่ายในราคาประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันข้าวสาร แม้ว่าข้าวหอมเวียดนามจะมีคุณภาพด้อยกว่าข้าวหอมของไทยแต่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มภัตตาคารทั่วไปที่มีไซร์ระดับชั้นนำ เพราะเป็นการลดต้นทุนในธุรกิจอาหารได้ ขณะที่ข้าวหอมมะลิของไทยมีราคาประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันข้าวสาร

ตั้งนั้นกรมการข้าวซึ่งมีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตลอดจนประกาศรับรองพันธุ์ข้าวมาแล้วมากมาย จึงได้ร่วมกับผู้ส่งออกข้าวทดลองทำตลาดข้าวหอมไทยในเกรดที่ใกล้เคียงกับพันธุ์ข้าวหอมเวียดนาม คือ พันธุ์ กข 43 และ กข 21 ซึ่งพัฒนามาจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิตสูง แต่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าข้าวหอมมะลิ เพื่อให้สามารถจำหน่ายแข่งขันกับข้าวหอมของเวียดนามได้ โดยเชื่อมั่นว่าหากผู้บริโภคของประเทศจีนและฮ่องกงได้รับประทานข้าว 2 พันธุ์นี้จนเกิดการยอมรับแล้วประเทศไทยจะสามารถดึงตลาดข้าวหอมที่สูญหายไปในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ ในส่วนของตลาดไฮเอนด์ที่ยังต้องการข้าวหอมมะลิแท้ ก็ยังคงผลักดันให้มีการผลิตเพื่อส่งออกตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ต่อไป